



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

- รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตกลงเจรจาปัญหาแรงงานในช่วงสงครามโลก

๒. สหรัฐอเมริกา

- ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ระบุว่ากองทัพสหรัฐฯ พร้อมจะปกป้องไต้หวันหากจีนรุกราน

๑. รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตกลงเจรจาปัญหาแรงงานในช่วงสงครามโลก

รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ตกลงเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานระหว่างสองประเทศที่ค้างคามตั้งแต่ช่วงสงครามโลก นายฮายาชิ โยชิมาสะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น และนายปาร์ค จิน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ พบปะหารือกันประมาณ ๑ ชั่วโมงที่นิวยอร์กเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายฮายาชิ โยชิมาสะ อยู่ในระหว่างเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ นายปาร์ค จิน ยังย้ำว่าฝ่ายเกาหลีใต้กำลังพยายามหาทางแก้ไขก่อนที่ทรัพย์สินที่ถูกยึดจากบริษัทญี่ปุ่นจะถูกชำระหนี้ ในเกาหลีใต้ คำตัดสินได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยสั่งให้บริษัทญี่ปุ่นชดเชยแก่ผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานให้กับบริษัทในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นายฮายาชิ โยชิมาสะ ยังเรียกร้องให้ฝ่ายเกาหลีใต้ดำเนินการรับผิดชอบในการแก้ปัญหาดังกล่าว

รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าสิทธิในการเรียกร้องใด ๆ ได้รับการตัดสินอย่างสมบูรณ์และสิ้นสุดในปี ๑๙๖๕ เมื่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับระดับความสัมพันธ์ทางการทูตให้กลับมาสู่ระดับปกติ ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ทั้งสองประเทศยืนยันว่าจะเจรจาต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหานำความสัมพันธ์ทวิภาคีกลับสู่สถานะปกติ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังเห็นพ้องกันว่าญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์เกาหลีเหนือ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินโครงการนิวเคลียร์และซีปนาวุธ นายฮายาชิ โยชิมาสะ ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่าเขาได้หารือกับนายปาร์ค จิน มาเป็นเวลา ๓ เดือนแล้ว ซึ่งในขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีปัญหาต่างๆ ที่รอดำเนินการ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะแก้ไขและกำลังเจรจาเพื่อยุติปัญหาดังกล่าวต่อไป นายฮายาชิ โยชิมาสะ กล่าวว่า ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีคิซิดะ ฟูมิโอะ ของญี่ปุ่นและประธานาธิบดียุน ซุกยอล ของเกาหลีใต้

ที่มา https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220920_12/

๒. ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ระบุว่ากองทัพสหรัฐฯ พร้อมจะปกป้องไต้หวันหากจีนรุกราน

นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ระบุว่า กองทัพสหรัฐฯ พร้อมจะปกป้องไต้หวันหากจีนส่งกำลังรุกราน นายโจ ไบเดน ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของ CBS “60 Minutes” เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อถูกถามว่ากองกำลังสหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวันหรือไม่ นายโจ ไบเดนตอบว่า “ใช่ ยิ่งถ้าหากว่าเกิดการโจมตีอย่างไม่เคยมีมาก่อน” และเมื่อถูกถามให้อธิบายว่า แม้ว่าจะไม่เหมือนในกรณีของยูเครน กองกำลังสหรัฐฯ จะช่วยปกป้องไต้หวันหากจีนทำการรุกรานหรือไม่ นายโจ ไบเดน ตอบว่า “ใช่ (เราจะช่วย)” แต่ นายโจ ไบเดนยังระบุว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ ในการยอมรับนโยบายจีนเดียว นายโจ ไบเดน กล่าวว่า มีนโยบาย “จีนเดียว” และ “ไต้หวันตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับความเป็นอิสระของไต้หวัน” เขากล่าวต่อไปว่า “เราไม่ได้เคลื่อนไหว เราไม่ได้สนับสนุนให้พวกเขาเป็นอิสระ”

รัฐบาลกรุงวอชิงตัน ดำเนินนโยบาย “ความคลุมเครือเชิงกลยุทธ์ศาสตร์มาตลอด” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางจีนโดยยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการตอบโต้หากจีนรุกรานไต้หวัน โฆษกทำเนียบขาวแถลงกับ NHK เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน เคยกล่าวสุนทรพจน์แบบเดียวกันมาก่อน รวมถึงตอนที่นายโจ ไบเดน ไปเยือนกรุงโตเกียว โดยโฆษกทำเนียบขาวระบุอย่างชัดเจนว่านโยบายของสหรัฐฯ ที่มีต่อไต้หวันไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ที่มา https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220919_17/

นางสาวนันทวัน หสตั้งไทรแก้ว
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๖ กันยายน ๒๕๖๕